

**เทมเพลตแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ:  
คู่มือการวางแผนส่วนบุคคล**

- **วัตถุประสงค์:** เทมเพลตนี้มีไว้สำหรับผู้รอดชีวิตในการบันทึกแผนการของตนเองในขณะที่อยู่ในโปรแกรม เทมเพลตนี้ไม่ได้ใช้เพื่อกำหนดความคืบหน้า ไม่ควรใช้ตัดสินระยะเวลาการอยู่อาศัยของผู้รอดชีวิตในโปรแกรมที่อยู่อาศัยเฉพาะกาล (TH) ของ OVW
- **วิธีใช้เทมเพลตนี้:** คุณสามารถปรับเทมเพลตนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการและงานที่คุณทำ คุณสามารถเปลี่ยนถ้อยคำให้ตรงกับภาษาที่ใช้ในโปรแกรมของคุณได้ ก่อนที่จะใช้เทมเพลตนี้กับผู้สมัครที่ร้องขอด้านที่อยู่อาศัย โปรดลบหน้าคำแนะนำนี้ นอกจากนี้ โปรดลบข้อความที่เป็นสีเทา **อย่าลืมแทนที่ข้อความที่ไฮไลต์ทั้งหมดด้วยข้อมูลโปรแกรมของคุณ**
  - ผู้รอดชีวิตสามารถกรอกเอกสารการวางแผนวิสัยทัศน์นี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนหรือไม่ก็ได้ เอกสารนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้รอดชีวิตกำหนดรูปแบบโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของตนได้ดีที่สุด เป็นการดีที่สุดที่จะไม่ให้ผู้รอดชีวิตเก็บเอกสารนี้ไว้ในแฟ้มของตน วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าใช้เอกสารนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาการอยู่อาศัยหรือการขยายเวลาดังกล่าวของผู้รอดชีวิต

**เทมเพลต**

**คู่มือการวางแผนส่วนบุคคล**

"วิสัยทัศน์" ด้านเวลาของคุณในโปรแกรมนี้คืออะไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณเห็นตัวเองกำลังทำอะไร อยู่ในขณะที่อยู่ที่นี้ คุณมีเป้าหมายอะไร คุณต้องการอะไรเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า คุณอยากจะรู้สึกอย่างไรเมื่อถึงเวลาที่คุณจากไป คุณอยากจะทำอะไรได้บ้าง

เป้าหมายหลักของ [โปรแกรมที่อยู่อาศัยเฉพาะกาล] คือการมอบพื้นที่ เครื่องมือ และความช่วยเหลือใดๆ ที่คุณต้องการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์เวลาที่คุณอยู่ในโปรแกรมนี้ เอกสารงานนี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินความคืบหน้าของคุณ แต่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการอยู่อาศัยของคุณกับเรา คุณมีสิทธิ์เลือกว่าต้องการใช้คู่มือนี้หรือไม่ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ผู้สนับสนุนช่วยคุณกรอกหรือไม่ คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อวางแผนทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการดำเนินการขณะอยู่ที่นี้ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิด

นี่คือคู่มือการวางแผนส่วนบุคคล *ของคุณ* เอกสารนี้มีไว้เพื่อให้คุณเก็บและจดบันทึก เราจะไม่เก็บสำเนาของคู่มือนี้ไว้ในแฟ้มของคุณ เว้นแต่คุณต้องการให้เราเก็บไว้

วันที่เริ่มต้นสำหรับคู่มือการวางแผนวิสัยทัศน์:

วิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่: \_\_\_\_\_

ขั้นตอนที่ฉันอาจทำเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์: \_\_\_\_\_

เอกสาร/บันทึกที่ฉันอาจต้องการ: \_\_\_\_\_

บุคคลที่ฉันอาจต้องการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการบรรลุเป้าหมาย: \_\_\_\_\_

สิ่งที่ฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนได้: \_\_\_\_\_